

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕๖ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๑๖๙๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๒ เมษายน ๒๕๕๔) เกี่ยวกับผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้เสนอผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ไปเพื่อดำเนินการ
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ลงมติว่า

๑. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

๒. เห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับปัญหาเร่งด่วนที่ขอให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ
ให้กับผู้ประกอบการในช่วงที่ไม่สามารถดำเนินการผลิตต่อได้ ได้แก่ (๑) การขอสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับฟื้นฟูกิจการ
(๒) การขอยกเว้นการนำเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ
และ (๓) เร่งรัด กำกับ ดูแล ให้บริษัทประกันภัยรับต่อประกันให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่ามีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทไม่ยอมต่อสัญญาประกันภัย
ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยของภาครัฐ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ www.cabinet.thaigov.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/๑๖๕๑



สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของภาคเอกชน รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๒. สาระสำคัญ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งภาคเอกชนได้เสนอเรื่อง ปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีข้อเท็จจริง ความเห็นและประเด็นอภิปราย และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังนี้

๒.๑ ข้อเท็จจริง

๒.๑.๑ เหตุการณ์ภัยพิบัติซึ่งเกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมาก ซึ่งภาคเอกชนได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการปรับลดค่าจ้างแรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายแทนการปรับลดคนงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายในภาพรวม

๒.๑.๒ อย่างไรก็ตาม มีปัญหาเร่งด่วนที่เสนอขอให้รัฐบาลพิจารณา ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในช่วงระหว่างที่ยังไม่

/สามารถ ...

สลค. (๐๖)๐๒

สามารถดำเนินการผลิตต่อได้ ได้แก่ (๑) การขอสินเชื่อเพื่อใช้สำหรับฟื้นฟูกิจการ (๒) การขอยกเว้นการนำเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และ (๓) เร่งรัด กำกับ ดูแล ให้บริษัทประกันภัยรับต่อประกันให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการว่ามีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทไม่ยอมต่อสัญญาประกันภัยให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะบริษัทประกันภัยของภาครัฐ

๒.๒ ความเห็นและประเด็นอภิปราย

การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ของคณะกรรมการ อำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประกอบการ (คชอ.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก และไม่ครอบคลุมประเด็นที่ภาคเอกชนเสนอในวันนี้ ซึ่งหากจะดำเนินการตามที่ภาคเอกชนเสนอ ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยจะได้มอบหมาย คณะกรรมการ คชอ. และกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

๒.๓ มติคณะกรรมการ กรอ.

มอบหมายให้ สคช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กรอ. นำเสนอ เรื่อง ปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตามที่ภาคเอกชนเสนอ ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการ การยกเว้นการนำเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และการต่ออายุประกันภัย ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและมอบหมายในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ นี้

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ


เสนอผลการประชุมของคณะกรรมการ กรอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เรื่อง ปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัตินำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

กราบเรียน นรม.

เลขา-สคช. กรรมการและเลขานุการ กรอ. ขอให้ผลการประชุม กรอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ซึ่งมีมติให้นำเสนอ ครม. ในวันพุธที่ ๒๐ เม.ย. ๕๔ เสนอ ครม. พิจารณา จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่เลขา-สคช. กรรมการและเลขานุการ กรอ. เสนอ และเสนอ ครม. เป็นวาระพิจารณาจร ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ได้ขอให้ กก.อำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ กก. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. รวมทั้งได้แจ้งให้ อ.ก. และ ส.ง.ป. ทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (ถ้ามี) ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ



(นายอาพน กิตติอาพน)
เลขาธิการคณะกรรมการ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๓๓๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail chuwit@nesdb.go.th